

**ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ TÂN
CHI BỘ TOÀ ÁN**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn" tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ:

CHI BỘ TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ, BÁC TÔN VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam

Đơn vị công tác: Toà án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 033.5256.911

MÃ BÀI DỰ THI:.....

MÃ BÀI DỰ THI:

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn" tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ: CHI BỘ TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG BÁC HỒ, BÁC TÔN VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Thể loại: Bài viết về gương người tốt việc tốt

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ước muốn lớn lao, một ham muốn tốt bậc, đó chính là: *"Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"*. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều mang giá trị nhân văn sâu sắc, trước hết vì con người, tất cả vì con người, mà trước hết là Nhân dân. Trước lúc đi xa, Bác Hồ để lại bản di chúc thiêng liêng trong đó có căn dặn rằng: *"Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân"*. Bác Hồ cũng thường nhắc nhở: *"Một Đảng cầm quyền mà để cho người dân nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với Nhân dân..."*.

Theo lời căn dặn của Bác, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước ta đã luôn hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Theo đó, đời sống của nhân dân luôn được cải thiện, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đạt được những kết quả tích cực, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được chú trọng, chính sách dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm và đảm bảo.

Riêng Toà án nhân dân huyện Phú Tân, thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề 2024 của Tỉnh "An Giang học tập và làm theo tám gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân". Ngay từ đầu năm, Chi uỷ Chi bộ Toà án nhân dân huyện Phú Tân đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động để thực hiện làm theo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt quy định của địa phương; nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức trong việc làm theo Bác;

chủ động đăng tải và chia sẻ tin, bài về gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội... Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tham dự học tập chuyên đề theo các Kế hoạch do Huyện ủy tổ chức.

Về tổ chức, Toà án nhân dân huyện Phú Tân có 23 cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó có 16 đảng viên, 02 đồng chí là Thẩm phán Trung cấp, 08 đồng chí là Thẩm phán sơ cấp, 07 đồng chí Thư ký, 01 đồng chí Kế toán, 05 đồng chí là lao động với các vị trí phục vụ, bảo vệ và lái xe.

Nhìn chung, thu nhập của công chức và người lao động Toà án nhân dân khá thấp, nhất là các đồng chí lao động theo hợp đồng như lái xe, bảo vệ, phục vụ. Do không có phụ cấp thâm niên cũng như phụ cấp chức danh, chỉ có hệ số lương cơ bản (hiện tại lương từ 3.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng).

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, Chi bộ Toà án đã thực hiện một số nội dung sau đây:

Chi ủy thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như hoàn cảnh, đời sống của đảng viên, quần chúng trong Chi bộ để từ đó có biện pháp giúp họ tháo gỡ những khó khăn, giúp các đảng viên và quần chúng trong Chi bộ ổn định đời sống, yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Toà án và bộ phận kế toán thực hiện chi tiêu đúng quy định; các đảng viên và quần chúng trong Chi bộ luôn thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, Chi ủy luôn tạo điều kiện để các đồng chí lái xe, bảo vệ, phục vụ có thêm thu nhập, thúc đẩy anh em hăng say công tác, lao động sản xuất. Cụ thể như: Hỗ trợ thêm khi thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính được giao, tạo điều kiện cho các đồng chí bảo vệ và lái xe nhận thêm nhiệm vụ tổng đạt văn bản tố tụng khi ra ca trực, qua đó giúp các đồng chí có thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống.

Thực hiện “chăm lo đời sống Nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng viên, công chức và người lao động còn thực hiện việc đóng góp quỹ hỗ trợ công đoàn. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự nguyện trích 01% mỗi tháng tiền lương của mình để tạo nguồn quỹ tri ân, hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khi cán bộ, công đoàn viên của Toà án gặp khó khăn, đau ốm cần phải phẫu thuật hoặc chuyển công tác, giúp công chức và người lao động trong đơn vị ổn định đời sống. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ từ thiện năm 2024 với tổng số tiền: 17.824.773 đồng.

Các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ cũng đã có những giải pháp trong công tác, nhất là những vị trí việc làm có tiếp xúc với người dân như bộ phận tiếp nhận, thụ lý đơn khởi kiện, đơn sao lục hồ sơ,... Luôn luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ, nhiệt tình, tận tâm lắng nghe, hướng dẫn đầy đủ để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân khi liên hệ làm việc tại Tòa án.

Có thể nói, hầu hết cán bộ, đảng viên tại Chi bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nhưng để tăng cường hơn nữa việc chăm lo đời sống Nhân dân, Chi ủy và mỗi đảng viên, công chức và người lao động Toà án cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, Chi ủy cần duy trì việc quan tâm đến đời sống của các công chức và người lao động trong Chi bộ, kịp thời nắm bắt những khó khăn của đảng viên và quần chúng tại đơn vị để có những giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo đời sống cho công chức và người lao động đơn vị mình quản lý.

Hai là, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách trong Chi bộ, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân, tránh gây phiền hà để người dân phải đi lại nhiều lần, gây tốn kém chi phí.

Bà là, Chi ủy và bộ phận kế toán, Văn phòng có kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo chi tiêu đúng quy định, tiết kiệm hơn để chi tiền tăng thu nhập cho công chức và người lao động tại cơ quan vào các dịp lễ, tết hàng năm nhằm tạo động lực cho công chức và người lao động hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, mỗi đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng cần nâng cao ý thức đối với việc tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chung.

Tóm lại, Chi bộ Toà án nhân dân huyện Phú Tân không ngừng học tập, noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn cùng phấn đấu chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Phú Tân nói riêng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.